
                   รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้นประจาํปี 2566 
บร ิษัท เอ ็ม.ซ ี.เอส.สตลี จาํกัด (มหาชน) 

วันจันทรท์ ี, 17 เมษายน 2566 
ณ ห้องแกรนด ์บอลรูม โรงแรมแกรนด ์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร 

_____________________________________________________________________________ 
 
เร ิ,มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
 ก่อนเริ	มประชุม นางสาวกญัชลิกา แสงปริญญา : พิธีกร ไดแ้จง้ต่อที	ประชุมว่า เนื	องจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดตอ่จากเชื )อไวรสัโคโรนา่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยดีขึ )น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติใหจ้ดัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ณ หอ้งแกรนด ์บอลรูม โรงแรมแกรนด ์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพมหานคร ซึ	งมีผูถื้อหุน้บางสว่นที	ไม่
สะดวกเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จึงไดส้ง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบที	ลงคะแนนไวล้ว่งหนา้มาใหบ้ริษัท ซึ	งบริษัทไดท้าํการรวบรวม
คะแนนไวใ้นระบบประมวลผลเป็นที	เรยีบรอ้ยแลว้  

 บริษัทมีหุ้นทั)งหมด 477,000,000 หุ้น (ตามรายชื	อผู้ถือหุ้นที	มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง
ลงคะแนนในวนัที	 20  มีนาคม 2566) ในขณะนี )มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 165 ราย และมีผูถื้อหุน้ที	มอบฉนัทะ
ใหบ้คุคลอื	นมาประชุมแทนจาํนวน 68 ราย รวมจาํนวนผูถื้อหุน้ที	เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื	นมา
ประชมุแทนทั)งสิ )น 233 ราย นบัจาํนวนหุน้รวมกนัทั)งสิ )น 181,897,304 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 38.13 เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวน
หุน้ที	จาํหนา่ยไดแ้ลว้ทั)งหมดของบรษัิท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ที	 38 

  โดยในการประชมุครั)งนี )ไดม้ีกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที	ปรกึษากฎหมาย ที	เขา้รว่มประชุม 
ดงันี ) 

กรรมการบร ิษัทท ี,เข ้าร ่วมประชุม 
1.  ดร.ไนยวน  ชิ    ประธานกรรมการ / ที	ปรกึษาอาวโุส 
2.  นางสาววรรณา    พลแกว้               กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร /  
   กรรมการบรหิารความเสี	ยง 
3.  นายไพรตัน ์  วิวฒันบ์วรวงษ์  กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานประมาณราคาและวางแผน / 
  กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี	ยง 
4.  นายพรชยั   พิศาลอนกุลูกิจ กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานโรงงานและการผลติ / 
    กรรมการบรหิาร  
5.  พลเอกฐิติวจัน ์  กาํลงัเอก            กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.  นายทินกร   สดีาสมบรูณ ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี	ยง /  
   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน      
7.  นายสพุจน ์ แกว้มณี              กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนด 
   คา่ตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสี	ยง     
8.  นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน     
9. นายอิวากิ   ฮิเดโอะ กรรมการ 

กรรมการบร ิษัทท ี,ไม่ได้เข ้าร ่วมประชุม  : ไมม่ี 
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*กรรมการบริษัทมีจาํนวนทั)งสิ )น 9 ท่าน เขา้ร่วมประชุมจาํนวน 9 ท่าน  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 ของกรรมการ
ทั)งหมด 

ผู้บร ิหารของบร ิษัทท ี,เข ้าร ่วมประชุม 
1.  นางสาวมธัวรรณศ ์ ศรศีกัดา รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานบญัชีและการเงิน /  
   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นางสาวอฎัฐพร   แสงปรญิญา   ผูจ้ดัการฝ่ายนาํเขา้สง่ออกและจดัซื )อ  

ผู้สอบบัญชี 
1.  นายบณัฑิต     ตั)งภากรณ ์ ผูส้อบบญัชี จากบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ท ี,ปร ึกษากฎหมาย 
1.  นายสรรเสรญิ   วฒันจิโรจนก์ลุ ที	ปรกึษากฎหมาย 

 ในการประชุมครั)งนี )บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 พรอ้มเอกสาร
ประกอบ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ตั)งแต่วนัที	 15 มีนาคม 2566 ผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษัิท (www.mcssteel.com) เป็นระยะเวลามากกว่า 21 วนั เพื	อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ี
เวลาในการศกึษาขอ้มลูประกอบการประชมุลว่งหนา้อยา่งเพียงพอ  

 นอกจากนี )เพื	อความสะดวก รวดเร็วในการประชุม นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา พิธีกร ไดอ้ธิบาย
หลกัเกณฑส์าํหรบัการดาํเนินการประชมุ วิธีการออกเสยีงลงคะแนน และวิธีนบัคะแนนเสยีง ดงันี ) 

1. ผูถื้อหุน้ทกุคนมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเทา่กบัจาํนวนหุน้ที	ถืออยู ่โดยนบั 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง ถา้มี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานฯ ในที	ประชมุออกเสยีงเพิ	มขึ )นอีกหนึ	งเสยีงเป็นเสยีงชี )ขาด 

2. การออกเสียงลงมติใด ๆ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ	งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เวน้แตว่าระที	 6 เรื	อง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการและ
กรรมการชดุยอ่ย จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ	งมาประชมุ และวาระที	 8 เรื	อง พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ	มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 34 
จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถื้อหุน้ซึ	งมา
ประชมุ 

3. สาํหรบัผูถื้อหุน้ที	ไม่สะดวกเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองบางท่านไดจ้ดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะมาใหท้าง
 บรษัิท ซึ	งบรษัิทไดร้วบรวมหุน้ของทา่นในระบบขอ้มลูการลงคะแนนของบรษัิทแลว้ 

4. สาํหรบัผูที้	ตอ้งการใชส้ทิธิลงคะแนนดว้ยตนเองในแตล่ะวาระ บรษัิทไดแ้จกบตัรลงคะแนนใหท้กุท่าน 
 บรเิวณจดุลงทะเบียนสามารถใชส้ทิธิ แตล่ะวาระไดใ้นหอ้งประชมุ 

5. การรวบรวมผลคะแนน บรษัิทจะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที	ลงคะแนนเสียง
ไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่นั)น โดยผูถื้อหุน้ยกมือขึ )นเพื	อใหเ้จา้หนา้ที	ของบริษัทไป
เก็บบตัรลงคะแนน และบริษัทจะนาํคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงดงักล่าวหกัออกจาก
คะแนนเสยีงทั)งหมดที	เขา้รว่มประชุม คะแนนเสียงสว่นที	เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที	ลงคะแนน
เห็นดว้ย ยกเวน้การลงคะแนนเสยีงวาระที	 5 เรื	อง พิจารณาเลอืกตั)งกรรมการแทนกรรมการที	ตอ้งพน้
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จากตาํแหน่งตามวาระ บริษัทไดจ้ัดทาํบตัรลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะทาํการเก็บบตัร
ลงคะแนนทั)งหมดตามแนวปฏิบัติของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื	อเป็นหลกัฐานในการ
ตรวจสอบการนบัคะแนน 

6. หุน้ของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 40,868,595 หุน้ สามารถใชส้ิทธิเขา้รว่มประชุม แต่ไม่มี
 สทิธิออกเสยีงในแตล่ะวาระ 

7. เพื	อใหก้ารนบัคะแนนเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย บรษัิทจะนบัคะแนนดว้ยระบบ Barcode ซึ	งผูถื้อหุน้
จะเห็นผลคะแนนบนจอพรอ้มกนั 

8. ก่อนการลงมติในแตล่ะวาระ ทางบรษัิทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความคิดเห็น หรอืให้
 ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที	 โดยเขียนคาํถามที	บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้กับ
เจา้หนา้ที	ของบรษัิท โดยไมม่ีการใชไ้มโครโฟนในการซกัถาม 

                      9.    ในการสอบถามขอใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูแ้ทน แจง้ชื	อ เพื	อเป็นขอ้มูลในการจดบนัทึกรายงาน และหากมี
 คาํถามใดไมไ่ดต้อบในที	ประชมุ ทางบริษัทจะรวบรวมคาํถามทั)งหมด ทาํเป็นคาํตอบ และเผยแพรใ่น
 เว็บไซตข์องบรษัิท (www.mcssteel.com) อีกครั)ง 

                       ต่อจากนั)น นางสาวกญัชลิกา แสงปริญญา พิธีกร ไดข้อเชิญ ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ กลา่วเปิด
ประชมุและทาํหนา้ที	ประธานในที	ประชมุ (“ประธานฯ”) ตามขอ้บงัคบั   

 ประธานฯ  ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มประชุมและกลา่วเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ซึ	งก่อนจะ
เขา้สูว่าระการประชมุประธานฯ ไดข้ออนญุาตกลา่วถึงสถานการณต์า่ง ๆ ของบรษัิทใหที้	ประชมุรบัทราบ ดงันี ) 

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ที	ผา่นมา บรษัิทประกาศผลประกอบการที	มากที	สดุตั)งแต่เปิด
บรษัิทมา สว่นในปีนี ) บรษัิทมีกาํไรลดลงเป็นอย่างมาก ซึ	งตนเองก็รูส้กึเสียใจ โดยสาเหตสุาํคญัที	ทาํใหผ้ลกาํไรของบริษัท
ลดลงอยา่งมากมาจาก 3 ประเด็น คือ  

 ประเด็นแรก   เรื	องคา่ขนสง่ทางเรอื ในปี 2565 ที	ผา่นมาค่าขนสง่ทางเรือปรบัสงูขึ )นมากกว่าเดิม 2 เท่า ซึ	ง
ทาํใหต้น้ทนุตา่งจากปี 2564 เกือบ 400 ลา้นบาท 
 ประเด็นที	สอง  เรื	องสงครามยูเครน ทาํใหป้ระเทศจีน ไม่สง่ออกเหล็ก ทาํใหร้าคาเหล็กในตลาดโลกปรบั
ราคาเพิ	มขึ )นเทา่ตวั 
 ประเด็นที	สาม  เรื	องของอตัราแลกเปลี	ยน เนื	องจากค่าเงินเยนที	อ่อนค่าลงอย่างมาก โดยเฉพาะค่าเงิน
อยา่งเดียวไมไ่ดท้าํอะไร ก็ตา่งกนัเกือบ 20% 

 ซึ	งทั)ง 3 ประเด็นดงักลา่วเป็นปัญหาที	บริษัทพบในปี 2565 ที	ผ่านมา รวมถึงบางสว่นยงัคงเกิดขึ )นอยู่ในปี 
2566 นี ) โดยแนวโนม้ในปีหนา้บริษัทคาดว่าสถานการณต์่าง ๆ น่าจะดีขึ )น และคาดว่าค่าขนสง่ทางเรือน่าจะกลบัไปอยู่ที	
ราคาเดิม ซึ	งที	บรษัิทตอ้งทาํในเวลานี )คือ อดทนใหผ้า่นปี 2566 นี )ไปใหไ้ด ้

 หลงัจากนั)น ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา พิธีกร เป็นผูด้าํเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระที	ไดบ้อกกลา่วไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ดงัตอ่ไปนี ) 
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วาระท ี, 1 พ ิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้นประจาํปี 2565 เมื,อวันท ี, 7 เมษายน 2565 

 นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา พิธีกร ไดชี้ )แจงต่อที	ประชุมว่า จากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2565 เมื	อวนัที	 7 เมษายน 2565 ที	ผา่นมา บรษัิทไดจ้ดัสง่รายงานการประชุมใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน
ระยะเวลาที	กฏหมายกาํหนด พรอ้มทั)งเผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัท (www.mcssteel.com) ดว้ยแลว้ ซึ	งปรากฏอยู่ใน
หนงัสอืเชิญประชมุในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที	 1 หนา้ที	 12-27  

 พิธีกร  ไดส้อบถามที	ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถาม หรอืขอแกไ้ขขอ้ความในรายงาน
ในวาระนี )หรอืไม ่  
 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม หรอืขอแกไ้ข   

 พิธีกร  จึงขอใหที้	ประชมุออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุที	ประสงคจ์ะออกเสยีงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึ )น เพื	อเจา้หนา้ที	รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงนาํไปหกัออก
จากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั)งหมด โดยการลงมติวาระนี )ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ	งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท ี,ประชุม ที	ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ	งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรบัรอง
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 เมื	อวนัที	 7 เมษายน 2565 ตามที	เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 40,868,595 เสยีง ที	ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระท ี, 2 ร ับทราบผลการดาํเนินงานของบร ิษัทประจาํปี 2565 

 นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา พิธีกร ไดแ้จง้ต่อที	ประชุมว่า สาํหรบัแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/
รายงานประจาํปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในปี 2565 บริษัทไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาโดยใหส้แกน
ขอ้มลูผ่าน QR Code พรอ้มกบัเอกสารเชิญประชุมแลว้ โดยในปีที	ผ่านมา ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ไดเ้ขียนสาร
จากประธานสรุปการดาํเนินงานของบรษัิทในหนา้รายงานประจาํปี ซึ	งไดอ้ธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ไวอ้ย่างครบถว้นแลว้
วา่ ในปีที	ผา่นมาบรษัิทไดด้าํเนินการเรื	องสาํคญั ๆ อะไรไปบา้ง  

 พิธีกร ไดส้อบถามที	ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนี )หรอืไม ่  
คาํถามจากผูถื้อหุน้ 

(1) สนิคา้คงเหลอื ณ สิ )นปี 2565 คาดวา่จะสง่ออกทั)งหมดเมื	อไหร ่
นางสาวมธัวรรณศ ์ศรศีกัดา รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานบญัชีและการเงิน ไดชี้ )แจงวา่ สนิคา้คงเหลอื ณ  

วนัที	 31 ธนัวาคม 2565 คาดวา่ปีนี )จะทยอยสง่มอบและมีวตัถดุิบบางสว่นที	จะใชผ้ลติงานของปีนี ) ซึ	งคาดวา่จะสามารถสง่มอบ

เห็นดว้ย 141,801,216 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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ทั)งหมดประมาณ 70% 
 

(2) จากปีที	ผา่นมาบรษัิท Kajima เขา้มามาถือหุน้ใน MCS มีประโยชนก์บับรษัิทหรอืไมอ่ยา่งไร 
ประธานฯ ไดชี้ )แจงวา่ เนื	องจากบรษัิท MCS เป็นบรษัิทมหาชน   และมีการซื )อขายหุน้ในตลาด 

หลกัทรพัยฯ์ ทาํใหใ้ครก็ตามที	ตอ้งการซื )อหุน้ก็สามารถทาํได ้ การที	 Kajima มาซื )อหุน้ของบรษัิทเป็นการลงทนุปกติของผู้
ลงทนุทั	วไป 
 

(3) โครงการชินากาวา่ ที	มีปัญหาเรื	องการขดุพบซากโบราณบรเิวณพื)นที	ก่อสรา้ง จะสง่มอบงานไดเ้มื	อใด 
  นางสาววรรณา พลแกว้ กรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้ )แจงวา่ ณ ปัจจบุนับรษัิทไดร้บัอนญุาตใหเ้ริ	มผลติ 

ชิ )นงานโครงการชินากาวา่แลว้และจะเริ	มทยอยสง่มอบงานไดใ้นไตรมาส 3 ปี 2566 
 
 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามเพิ	มเติม   

    พิธีกร แจง้วา่วาระนี )เป็นเรื	องแจง้เพื	อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

มติท ี,ประชุม ที	ประชมุรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทประจาํปี 2565 ดงักลา่วขา้งตน้ 

วาระท ี, 3 พ ิจารณาอนุมัต ิงบการเงนิของบร ิษัทและบร ิษัทยอ่ยสาํหร ับรอบระยะเวลาบัญชี  สาํหร ับปีสิBนสุด 
 วันท ี, 31 ธ ันวาคม 2565 

 นางสาวกญัชลิกา แสงปริญญา พิธีกร ไดข้อเชิญ นางสาวมธัวรรณศ ์ศรีศกัดา รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่
งานบญัชีและการเงิน เป็นผูชี้ )แจงรายละเอียดในวาระนี )ตอ่ที	ประชมุ 
 นางสาวมธัวรรณศ ์ศรีศกัดา รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานบญัชีและการเงิน ไดแ้จง้ใหที้	ประชุมรบัทราบ
ผลประกอบการของบรษัิท และรายการทางการเงินที	สาํคญัประจาํปี 2565 ดงันี ) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร ็จ  

 ในปี 2565 บริษัทมีรายไดร้วม เท่ากับ 4,042.38 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 2,901.53 ลา้นบาท และ
คา่ใชจ้่ายรวม เทา่กบั 3,840.15 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 1,463.97 ลา้นบาท  
 โดย ณ สิ )นปี 2565 บรษัิทมีกาํไรขั)นตน้ 932.99 ลา้นบาท ซึ	งลดลงจากปีก่อน 2,005.23 ลา้นบาท หรือเป็น
อตัราที	ลดลงรอ้ยละ 68.25  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 บริษัทมีสินทรพัยร์วม เท่ากับ 6,797.49 ลา้นบาท เพิ	มขึ )นจากวนัที	 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 586.38 
ลา้นบาท หรอืเพิ	มขึ )นรอ้ยละ 9.44 
 บรษัิทมีหนี )สนิรวม เทา่กบั 2,853.99 ลา้นบาท เพิ	มขึ )นจากวนัที	 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 1,266.49 ลา้น
บาท หรอืเพิ	มขึ )นรอ้ยละ 79.78   
 บริษัทมีสว่นของผูถื้อหุน้ เท่ากบั 3,943.50 ลา้นบาท ลดลงจากวนัที	 31 ธันวาคม 2564 จาํนวน 680.11 
ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 14.71 เนื	องจากการเปลี	ยนแปลงของอตัราแลกเปลี	ยน 
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 พิธีกร ไดส้อบถามที	ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนี )หรอืไม ่  
คาํถามจากผูถื้อหุน้ 

(4) ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี	ยนจากการแปลงคา่งบการเงินจาํนวน 577 ลา้นบาทในหนา้ที	 10 ของงบการเงิน  
คืออะไรและบรษัิทมีแนวทางปอ้งกนัอยา่งไร 

นางสาวมธัวรรณศ ์ศรศีกัดา รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานบญัชีและการเงิน ไดชี้ )แจงวา่ เนื	องจากบรษัิทมี 
รายไดห้ลกัเป็นสกลุเงินเยน (JPY) จึงมีการจดัทาํงบการเงินตามสกลุเงินหลกัของกิจการ ดงันั)นผลตา่งที	เกิดขึ )น จึงเกิดจากการ
แปลงคา่งบการเงินจากสกลุเงินเยน (JPY)  เป็นสกลุเงินบาทซึ	งจะไมม่ีผลตอ่กาํไรขาดทนุของบรษัิทแตจ่ะแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินเทา่นั)น  
 

(5)  ลกูหนี )การคา้ ที	ประกฎในงบการเงิน มีการตั)งคา่เผื	อหนี )สงสยัจะสญูเทา่จาํนวนไหร ่และเป็นลกูหนี ) 
ภายในประเทศหรอืตา่งประเทศ 

นางสาวมธัวรรณศ ์ศรศีกัดา รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานบญัชีและการเงิน ไดชี้ )แจงวา่สาํหรบัในปี 2565  
ลูกหนี )การคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี )จากลูกคา้ต่างประเทศ ซึ	งบริษัทไม่ไดม้ีการตั)งค่าเผื	อหนี )สงสยัจะสูญ เนื	องจากลูกหนี )
ต่างประเทศบริษัทไม่มีประวตัิการผิดรบัชาํระเงิน ในสว่นของปี 2564 บริษัทเคยตั)งค่าเผื	อหนี )สงสยัจะสญู สาํหรบัโครงการ 
AOT ซึ	งเป็นงานในประเทศจาํนวน 8 ลา้นบาทซึ	งปัจจบุนัไดร้บัเงินจาํนวนดงักลา่วมาครบทั)งจาํนวน 
 

(6) ณ สิ )นปี 2565 บรษัิทฯมีสนิคา้คงเหลอื เพิ	มขึ )นจาํนวนมาก สนิคา้ดงักลา่วมีสนิคา้เสื	อมสภาพกี	เปอรเ์ซนต ์
นางสาวมธัวรรณศ ์ศรศีกัดา รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานบญัชีและการเงิน ไดชี้ )แจงวา่สนิคา้คงเหลอื ณ  

สิ )นปี 2565 ประกอบดว้ยงานที	รอสง่มอบและวตัถดุิบที	รอการผลติในปี 2566 ซึ	งสนิคา้คงเหลอืทั)งหมดไมม่ีการเสื	อมสภาพ 
สามารถนาํมาใชไ้ดท้ั)งหมด 
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 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามเพิ	มเติม   

 พิธีกร จึงขอใหที้	ประชมุออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชุมที	ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึ )น เพื	อเจา้หนา้ที	รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงนาํไปหกัออก
จากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั)งหมด โดยการลงมติวาระนี )ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ	งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท ี,ประชุม ที	ประชมุโดยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ	งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนมุตัิงบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สาํหรบัปีสิ )นสดุ วนัที	 31 ธันวาคม 2564 ตามที	เสนอ ดว้ยคะแนน
เสยีงดงันี ) 

 

 

 

 

 
  
 
 (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 40,868,595 เสยีง ที	ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 

วาระท ี, 4  พ ิจารณาอนุมัต ิการจ่ายเงิน ปันผล  

 นางสาวกญัชลกิา แสงปรญิญา พิธีกร ไดชี้ )แจงตอ่ที	ประชมุวา่ บรษัิทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ	า
กวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลงัหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม บริษัทอาจกาํหนดให้
มีการจ่ายเงินปันผลในอตัรานอ้ยกวา่ที	กาํหนดขา้งตน้ได ้โดยขึ )นอยูก่บัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง ความ
จาํเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื	น ๆ ที	เกี	ยวขอ้งในการบริหารงานของ
บรษัิท ซึ	งบรษัิทไดม้ีการตั)งสาํรองครบถว้นตามกฎหมายและขอ้บงัคบัแลว้ จึงไม่ตอ้งตั)งสาํรองเพิ	ม  โดยในปี 2565 บริษัท
มีกาํไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) ทั)งสิ )นจาํนวน 8.84 ลา้นบาท ที	ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหเ้สนอต่อที	ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้เพื	อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2565 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากกาํไรใน
สว่นที	ไดร้บัสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) จาํนวน 0.02 บาทต่อหุน้ และส่วนที	ไม่ไดร้บัสิทธิสง่เสริมการลงทนุ (NON BOI) 
จาํนวน 0.18 บาทตอ่หุน้ โดยรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัปี 2565 รอ้ยละ 1,079.43 ของกาํไรสทุธิ ซึ	งเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบรษัิท   

 โดยบริษัทกาํหนดรายชื	อผูถื้อหุน้ที	มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที	 20 มีนาคม 2566 และกาํหนด
จะจ่ายเงินปันผลในวนัที	 8 พฤษภาคม 2566 

 พิธีกร ไดส้อบถามที	ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนี )หรอืไม ่  
 
 

เห็นดว้ย 142,184,024 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.86 

ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง 195,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.14 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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คาํถามจากคณุศกัดิvชาย ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(7) สอบถามเกี	ยวกบับตัร BOI ของบรษัิทฯ วา่ยงัเหลอือีกเทา่ไหร ่ที	สามารถใชส้ทิธิทางภาษีได ้

นายไพรตัน ์ วิวัฒนบ์วรวงษ์  รองกรรมการผูจ้ัดการกลุ่มงานประมาณราคาและวางแผน ไดชี้ )แจงว่า 
บริษัทมีบตัร BOI ของเดิมทั)งหมด 4 ใบ และมีใบใหม่ 1 ใบมีสิทธิประโยชนท์างภาษีทั)งสิ )น 1,003 ลา้นบาท ใชไ้ปทั)งสิ )น 783 
ลา้นบาทยงัเหลอืที	ยงัสามารถใชส้ทิธิทางภาษีไดอี้กประมาณ 220 ลา้นบาท 

 
คาํถามจากผูถื้อหุน้ ที	มาประชมุดว้ยตนเอง 

(8) ความเห็นของบรษัิทฯ เกี	ยวกบัการจ่ายเงินปันผล เมื	อเปรยีบเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั 
พิธีกร ไดชี้ )แจงวา่ บรษัิทฯไดท้าํขอ้มลูสรุปการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ เปรยีบเทียบกบับรษัิทที	เป็นที	 

รูจ้กั ซึ	งจะเห็นว่าตั)งแต่ที	บริษัทฯเขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มีจ่ายปันผลตั)งแต่ปี 2548 จนถึงปีปัจจุบนั เป็นจาํนวนเงินทั)งสิ )น 8.78 
บาทตอ่หุน้ 
 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามเพิ	มเติม  

 พิธีกร จึงขอใหที้	ประชมุออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุที	ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึ )น เพื	อเจา้หนา้ที	รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงนาํไปหกัออก
จากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั)งหมด โดยการลงมติวาระนี )ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ	งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติท ี,ประชุม  ที	ประชมุโดยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ	งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีมติอนมุตัิใหจ้่ายเงิน 
ปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2565 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากกาํไรในส่วนที	ไดร้บัสิทธิส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) จาํนวน 0.02 บาทต่อหุน้ และสว่นที	ไม่ไดร้บัสิทธิสง่เสริมการลงทนุ (NON BOI) จาํนวน  0.18 บาทต่อหุน้ โดยบริษัท
กาํหนดรายชื	อผูถื้อหุน้ที	มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที	 20 มีนาคม 2566 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที	 8 
พฤษภาคม 2566 ตามที	เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ) 

 

 

 

 

 

 

 

 (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน  40,868,595 เสยีง ที	ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระท ี, 5 พ ิจารณาเลือกตัBงกรรมการแทนกรรมการท ี,ต ้องพ ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 นางสาวกญัชลกิา แสงปรญิญา พิธีกร ชี )แจงต่อที	ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 20 กาํหนดว่า ใน
การประชุมสามญัประจาํปีทุกครั)ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั)งหมด ถา้
จาํนวนกรรมการที	จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้	สดุกบัสว่น 1 ใน 3 และกรรมการที	ออก

เห็นดว้ย 142,267,524 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.92 

ไมเ่ห็นดว้ย 120,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.08 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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ตามวาระนั)น อาจไดร้บัเลอืกเขา้มาดาํรงตาํแหนง่ใหมก็่ได ้  

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 มีกรรมการที	ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน จาก
จาํนวน  9 ทา่น  ไดแ้ก่ 

 1.  ดร.ไนยวน ชิ   กรรมการ / ประธานกรรมการ  

 2.  นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดคา่ตอบแทน 

 3.  นายทินกร สดีาสมบรูณ ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และกาํหนดคา่ตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี	ยง 

 นอกจากนี ) บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและรายชื	อบคุคลที	เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื	อรบั
การพิจารณาเลือกตั)งเป็นกรรมการลว่งหนา้ โดยกาํหนดผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท (www.mcssteel.com) ในระหว่างวนัที	 
10 ตลุาคม 2565 ถึง 15 มกราคม 2566 แตไ่มม่ีผูถื้อหุน้เสนอชื	อบคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตั)งเป็นกรรมการมายงับรษัิท 

 โดยคณะกรรมการบรษัิทขอเสนอใหที้	ประชมุแต่งตั)งกรรมการที	ครบกาํหนดตามวาระทั)ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนี	ง พรอ้มกับเสนอใหที้	ประชุมแต่งตั)งให ้ดร.ไนยวน ชิ เป็นประธานกรรมการ, นางสาวเพ็ญ
ประภา วงษ์โกวิท เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และนายทินกร สีดาสมบรูณ ์เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี	ยง ตามที	เคยดาํรงตาํแหน่ง
อยูเ่ดิมอีกดว้ย   

                        ซึ	งรายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทั)ง 3 ท่านที	เสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเดิม ปรากฏอยู่ใน
หนงัสอืเชิญประชมุ หนา้ที	 28-32 

                       เพื	อใหเ้กิดความโปรง่ใสและเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกิจการที	ดี กรรมการที	ตอ้งออกตามวาระทั)ง  
3  ทา่น ซึ	งเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยี ไดส้มคัรใจขอออกจากหอ้งประชมุ เพื	องดการมีสว่นรว่มในการพิจารณาวาระนี ) 

 หลงัจากกรรมการที	ตอ้งออกตามวาระทั)ง 3  ท่าน ออกจากหอ้งประชุมไปแลว้ พิธีกร จึงไดส้อบถามที	
ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนี )หรอืไม ่  
 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม  

 พิธีกร จึงขอใหที้	ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั)งกรรมการที	ตอ้งออกตามวาระเป็นรายบคุคล โดยจะ
เก็บบตัรลงคะแนนทั)งหมด ทั)งที	ประสงคจ์ะออกเสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยใหย้กมือขึ )น เพื	อเจา้หนา้ที	
รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนน โดยการลงมติวาระนี )ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ	ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท ี,ประชุม  ที	ประชุมโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ	งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตัิแต่งตั)ง 
ดร.ไนยวน ชิ, นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท และนายทินกร สดีาสมบรูณ ์ที	ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ	ง และแต่งตั)งให ้ดร.ไนยวน ชิ เป็นประธานกรรมการ, นางสาวเพ็ญประภา วงษ์
โกวิท เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และนายทินกร สีดาสมบรูณ ์เป็นกรรมการตรวจสอบ / 
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กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี	ยง ตามที	เคยดาํรงตาํแหน่งอยู่เดิมอีก
ดว้ย ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี )                                                                         

1) ดร.ไนยวน ชิ   กรรมการ / ประธานกรรมการ 
 
 
 
 

 
 
 
 

                    (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 40,868,595 เสยีง ที	ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 

2) นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท   กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

 

 

 

 
 
 

 

  
(ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 40,868,595 เสยีง ที	ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

3) นายทินกร สดีาสมบรูณ ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี	ยง 

 

 

 

 
 
 

 
 

 (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 40,868,595 เสยีง ที	ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

ดงันั)น ปัจจุบนัคณะกรรมการของบริษัทมีทั)งหมด 9 ท่าน ซึ	งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ครบถว้น
ตามเกณฑที์	กาํหนดใหต้อ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั)งหมดแลว้ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ) 
 1.  ดร.ไนยวน  ชิ    ประธานกรรมการ  
  2.  นางสาววรรณา    พลแกว้               กรรมการ  
 3.  นายไพรตัน ์  วิวฒันบ์วรวงษ์  กรรมการ 

เห็นดว้ย 137,450,272 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 96.53 

ไมเ่ห็นดว้ย 4,937,353 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 3.47 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

เห็นดว้ย 137,203,325 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 96.36 

ไมเ่ห็นดว้ย 5,182,500 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 3.64 

งดออกเสยีง 1,800 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

เห็นดว้ย 137,448,372 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 96.53 

ไมเ่ห็นดว้ย 4,939,253 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 3.47 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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  4.  นายพรชยั    พิศาลอนกุลูกิจ กรรมการ 
  5.  นายอิวากิ    ฮิเดโอะ  กรรมการ 
  6.  พลเอกฐิติวจัน ์  กาํลงัเอก            กรรมการอิสระ 
  7.  นายทินกร   สดีาสมบรูณ ์ กรรมการอิสระ 
  8.  นายสพุจน ์ แกว้มณี              กรรมการอิสระ 

 9.  นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท   กรรมการอิสระ 

 ตอ่จากนั)นพิธีกร ไดเ้ชิญกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีทั)ง 3 ทา่น กลบัเขา้หอ้งประชมุ 
 

วาระท ี, 6 พ ิจารณาอนุมัต ิค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา พิธีกร ไดชี้ )แจงต่อที	ประชุมว่า สาํหรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยสาํหรบัปี 2566 คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน โดยขอเสนอใหที้	ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิกาํหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
ประจาํปี 2566 โดยมีรายละเอียดดงันี ) 

 เบี )ยประชมุ :  
                      เบี )ยประชมุคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชุดย่อย : จ่ายตามจาํนวนครั)งที	เขา้ประชุม โดยจ่ายให้
ประธานกรรมการ และกรรมการ 15,000 บาท/ทา่น/ครั)ง 

 คา่ตอบแทนรายเดือน :   
ประธานกรรมการ 27,500  บาท/เดือน 

กรรมการชดุยอ่ยอื	น ๆ 25,000  บาท/เดือน 

 
                       ทั)งนี ) ค่าเบี )ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนรวมกันในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซี	งรายละเอียด

คา่ตอบแทนปรากฏอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุ หนา้ที	 7 

 พิธีกร ไดส้อบถามที	ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนี )หรอืไม ่  
 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม  

 พิธีกร จึงขอใหที้	ประชมุออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุที	ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึ )น เพื	อเจา้หนา้ที	รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงนาํไปหกัออก
จากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั)งหมด โดยการลงมติวาระนี )ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จาํนวนเสยีงทั)งหมดของผูถื้อหุน้ซึ	งมาประชมุ 

มติท ี,ประชุม  ที	ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถื้อหุน้ซึ	งมาประชุม มีมติอนมุตัิ
ใหจ้่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย ตามที	เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี )  
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 (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 40,868,595 เสยีง ที	ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระท ี, 7 พ ิจารณาแต่งตัBงผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2566 

 นางสาวกญัชลกิา แสงปรญิญา พิธีกร ไดข้อเชิญ นายทินกร สดีาสมบรูณ ์กรรมการตรวจสอบ เป็นผูชี้ )แจง
รายละเอียดในวาระนี )ตอ่ที	ประชมุ  
 นายทินกร สีดาสมบรูณ ์กรรมการตรวจสอบ ไดชี้ )แจงต่อที	ประชุมว่า ผูส้อบบญัชีเดิมที	ใชใ้นปี 2565 เมื	อ
ประเมินถึงประสิทธิภาพการทาํงานแลว้ เห็นว่ามีมาตรฐานการทาํงานที	ดี มีกระบวนการหรือเครื	องมือที	ใช้ในการ
ตรวจสอบบญัชีที	มีประสิทธิภาพ และมีอตัราค่าสอบบญัชีที	เหมาะสมอิงตามปริมาณงานตรวจสอบบญัชี ดงันั)น เพื	อให้
การตรวจสอบบญัชีเป็นไปอยา่งต่อเนื	อง คณะกรรมการไดพิ้จารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้
จึงขอเสนอใหที้	ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั)งผูส้อบบญัชี ดงัรายนามตอ่ไปนี )   

 1.  นายบณัฑิต  ตั)งภากรณ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที	 8509  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งลายมือชื	อในงบการเงินของบรษัิทปี 2563-2565 
    รวมเวลา 3 ปี) 
 2.  นายธนิต  โอสถาเลศิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที	 5155  และ/หรอื 
   (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือชื	อในงบการเงินของบรษัิท) 
 3.  นายเอกสทิธิv  ชธูรรมสถิตย ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที	 4195  
   (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือชื	อในงบการเงินของบรษัิท) 

 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจาํปี 2566 และกาํหนด
คา่ตอบแทนเป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน 4,500,000 บาท ซึ	งเทา่กบัคา่สอบบญัชีในปีที	ผา่นมา โดยมีรายละเอียดดงันี )  

รายการ 
ปี 2566 

(ปีท ี,เสนอ) 
ปี 2565 

(ปีท ี,ผ่านมา) เพ ิ,มข ึBน %  

(Audit Fee)  
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 2,100,000 2,100,000 - 

งบการเงินประจาํปี 2,300,000 2,300,000 - 

คา่ตรวจสอบ BOI 100,000 100,000 - 

(Non Audit Fee)  

คา่บรกิารอื	นๆ   - -  
รวมทัBงสิBน ( บาท ) 4,500,000 4,500,000 - 

 

เห็นดว้ย 142,332,714 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.92 

ไมเ่ห็นดว้ย 120,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.08 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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 รายละเอียดตา่ง ๆ อยูใ่นเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที	 7 หนา้ที	 8-9 ในหนงัสือเชิญประชุมที	จดัสง่
ใหผู้ถื้อหุน้ครั)งนี )แลว้  

 ทั)งนี ) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื	อที	 เสนอแต่งตั)ง ไม่มี
ความสมัพนัธ ์ และ/หรือ สว่นไดเ้สียระหว่างบริษัท / บริษัทย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้	เกี	ยวขอ้งกบับคุคล
ดงักลา่วในลกัษณะที	จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที	อยา่งมีอิสระแตอ่ยา่งใด 

 พิธีกร ไดส้อบถามที	ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนี )หรอืไม ่  
คาํถามจากผูถื้อหุน้ ที	มาประชมุดว้ยตนเอง 

(9) อยากสอบถามวา่ทางผูส้อบบญัชีปัจจบุนั มีแนวทางที	จะใชร้ะบบ AI เขา้มาตรวจสอบบญัชีแทนพนกังาน 
ที	ใชอ้ยูใ่นปัจจบุนัหรอืไม ่เนื	องจากคา่สอบบญัชีอาจจะลดลงได ้

นายบณัฑิต    ตั)งภากรณ ์  ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั ไดชี้ )แจงวา่  
ปัจจบุนับรษัิทยงัจาํเป็นตอ้งใชพ้นกังานในการตรวจสอบบญัชีอยู ่หากในอนาคตมีสว่นที	สามารถใชร้ะบบอิเล็คทรอนิกสเ์ขา้มา
ช่วยในสว่นไหนก็จะพิจารณาอีกครั)ง 
 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามเพิ	มเติม   

 พิธีกร จึงขอใหที้	ประชมุออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุที	ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึ )น เพื	อเจา้หนา้ที	รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงนาํไปหกัออก
จากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั)งหมด โดยการลงมติวาระนี )ตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ	งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท ี,ประชุม ที	ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึ	งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั)งนาย
บณัฑิต ตั)งภากรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที	 8509 และ/หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที	  5155  
และ/หรือ นายเอกสิทธิv ชูธรรมสถิตย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที	 4195 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกัด 
เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจาํปี 2566 โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ	งทาํหนา้ที	ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบรษัิท และกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน 4,500,000 บาท ตามที	เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ) 
 
 
 
 
 
 
 

 (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 40,868,595 เสยีง ที	ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 

วาระท ี, 8   พ ิจารณาอนุมัต ิการแก้ไขเพ ิ,มเติมข ้อบังคับของบร ิษัท ข ้อ 34 

 นางสาวกญัชลกิา แสงปรญิญา พิธีกร ไดชี้ )แจงตอ่ที	ประชุมว่า ตั)งแต่เมื	อวนัที	 1 กนัยายน 2565 บริษัทได้

มีการปรบัเปลี	ยนโครงสรา้งขององคก์รใหม่ โดยขณะนี )บริษัทไม่มีตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที	บริหารแลว้ แต่ตามขอ้บงัคบั

เห็นดว้ย 142,259,830 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.86 

ไมเ่ห็นดว้ย 195,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.14 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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ของบรษัิท ขอ้ 34 ไดก้าํหนดใหผู้เ้ป็นประธานเจา้หนา้ที	บริหารมีอาํนาจลงลายมือชื	อและประทบัตราบริษัทอยู่ จึงเห็นควร

นาํเสนอตอ่ที	ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการแกไ้ขเพิ	มเติมขอ้บงัคบัของบรษัิทดงักลา่วเพื	อใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งขององคก์ร

ที	เปลี	ยนแปลง ดงันี ) 
 

ข ้อบังคับปัจจุบัน ข ้อบังคับท ี,เสนอให ้แก้ไขใหม่ 

หมวดที	 4  คณะกรรมการ หมวดที	 4  คณะกรรมการ 

ขอ้ 34  ใหป้ระธานเจา้หนา้ที	บริหารลงลายมือชื	อ
และประทับตราของบริษัทหรือกรรมการ
อื	นสองคนลงลายมือ ชื	 อ ร่วมกันและ
ประทับตราบริษัทเป็นผูม้ีอาํนาจลงนาม
ผกูพนับรษัิท 

               คณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดและแกไ้ข
เพิ	มเติมชื	อกรรมการผู้มีอ ํานาจลงนาม
ผกูพนับรษัิทพรอ้มประทบัตราบรษัิท 

ขอ้ 34 ใหก้รรมการสองคนลงลายมือชื	อร่วมกัน
และประทับตราบริษัทเป็นผู้มีอาํนาจลง
นามผกูพนับรษัิท 

              คณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดและแกไ้ข
เพิ	มเติมชื	อกรรมการผู้มีอ ํานาจลงนาม
ผกูพนับรษัิทพรอ้มประทบัตราบรษัิท 

 

 พิธีกร ไดส้อบถามที	ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนี )หรอืไม ่  
 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม   

 พิธีกร จึงขอใหที้	ประชมุออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุที	ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึ )น เพื	อเจา้หนา้ที	รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงนาํไปหกัออก
จากจาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชุมทั)งหมด โดยการลงมติวาระนี )ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จาํนวนเสยีงทั)งหมดของผูถื้อหุน้ซึ	งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติท ี,ประชุม      ที	ประชมุโดยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั)งหมดของผูถื้อหุน้ซึ	งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิการแกไ้ขเพิ	มเติมขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 34 ตามที	เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ) 

 
 
 
 
 
 
 

 (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 40,868,595 เสยีง ที	ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระท ี, 9  พ ิจารณาเร ื,องอ ื,นๆ  (ถา้มี)  

 ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอวาระอื	นใดใหพิ้จารณาเพิ	มเติม 

เห็นดว้ย 142,454,830 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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 พิธีกร จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ /ผูแ้ทน ไดซ้กัถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทน ไดซ้กัถาม
ในประเด็นตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ) 

(10) อยากสอบถามวา่ทาํไมคา่ตอบแทนของคณะกรรมการแตล่ะทา่นไมเ่ทา่กนั 
พิธีกร ไดชี้ )แจงวา่กรรมการบางทา่นมีการดาํรงตาํแหนง่กรรมการมากกวา่ 1 ชดุทาํใหไ้ดร้บัคา่ตอบแทน 

ของกรรมการไมเ่ทา่กนั 
 

(11) เปา้หมายของรายไดใ้นปี 2566 เมื	อเปรยีบเทียบกบัปี 2565 จะเป็นอยา่งไร 
นางสาวมธัวรรณศ ์ ศรศีกัดา  รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานบญัชีและการเงิน ไดชี้ )แจงวา่ เนื	องจาก 

ปรมิาณการสง่มอบในปี 2566 มีแผนการสง่มอบมากกวา่ปี 2565  Factor ในปัจจบุนัไมว่า่จะเป็นคา่ขนสง่ อตัรา
แลกเปลี	ยน และคา่วตัถดุิบ คาดวา่รายไดแ้ละกาํไรในปี 2566 นา่จะมากกวา่ปี 2565  
 

(12) เนื	องจากบรษัิทมีรบังานบางสว่นเขา้มาลว่งหนา้แลว้ สาํหรบัราคาเหลก็ที	ปรบัเพิ	มขึ )นในปัจจบุนั  
บรษัิทสามารถเขา้ไปปรบัราคาเพิ	มจากลกูคา้ไดห้รอืไม ่
   นางสาววรรณา พลแกว้ กรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้ )แจงวา่เนื	องจากเรามีรบังานบางสว่นจนถึงปี 2569 
ราคาคา่เหลก็ที	จะไดเ้พิ	มหรอืไมน่ั)นก็อยูที่	ลกูคา้ เนื	องจากการปรบัราคาตอ้งดทีู	บรษัิทคูแ่ขง่อื	นที	ญี	ปุ่ นเป็นหลกัดว้ย 
เพราะวา่ถา้ราคาเราสงูกวา่ เราก็จะไมไ่ดง้านอยา่งแนน่อน 
 

(13) Backlog ที	บรษัิทรบัไว ้ณ ปัจจบุนัมีจาํนวนเทา่ไหร ่  
นางสาววรรณา พลแกว้ กรรมการผูจ้ดัการ ไดชี้ )แจงวา่ ณ ปัจจบุนั บรษัิทมีงานในมือประมาณ  

250,000 ตนัเป็นในสว่นของโรงงานที	เมืองไทย 200,000 ตนั ที	เหลอืเป็นของโรงงานในบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ คือ 
ประเทศจีนและประเทศญี	ปุ่ น 
 

(14) ช่วงนี )บรษัิทมีเจรจารบังานเพิ	มเติม จากที	เคยรบัไวแ้ลว้หรอืไม ่   
ดร.ไนยวน  ชิ  ประธานกรรมการ ไดชี้ )แจงวา่ เนื	องจากงานที	บรษัิทรบัไว ้มีจนถึงปี 2569 แลว้ ดงันั)น 

ที	คยุอยูต่อนนี )จะเป็นของปี 2570 เป็นตน้ไป 
 

(15) ณ ปัจจบุนับรษัิท Kajima เขา้มาถือหุน้ในบรษัิท MCS จาํนวนกี	หุน้   
พิธีกร  ไดชี้ )แจงวา่ ณ ปัจจบุนัทาง Kajima เขา้มาถือหุน้จาํนวน 33,390,000 หุน้ หรอืคิดเป็น 7% ของ 

ทนุจดทะเบียนทั)งหมด 
  

(16) บรษัิทมีนโยบายที	จะออกววแรนต ์(Warrant) หรอืไม ่   
พิธีกร  ไดชี้ )แจงวา่ ณ ปัจจบุนับรษัิทยงัไมม่ีนโยบายในสว่นนี ) 

 
(17) ในแบบแสดงรายงานประจาํปี 56-1 One Report หนา้ที	 16 เงินสดจ่ายเพื	อซื )อที	ดิน อาคาร และ 

อปุกรณ ์ คือ อะไร  
   นางสาวมธัวรรณศ ์ ศรศีกัดา  รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานบญัชีและการเงิน ไดชี้ )แจงวา่ในปี 2565  
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บรษัิทมีการลงทนุ ดงัตอ่ไปนี )  
1) การสรา้งหอ้ง Warroom เพื	อใชต้ิดตอ่กบัลกูคา้และบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ  
2) การซื )อ Tablet ใหพ้นกังานทกุคน เพื	อใชใ้นการทาํงาน 
3)  การซื )อเครื	องจกัรตา่ง ๆ  
4) การก่อสรา้งลานสต็อกวตัถดุิบ เป็นตน้ 

 
(18) รายไดอื้	น ๆ ของบรษัิทเป็นรายไดจ้ากอะไร  

   นางสาวมธัวรรณศ ์ ศรศีกัดา  รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานบญัชีและการเงิน ไดชี้ )แจงว่ารายไดอื้	น ๆ 
เกิดจากการขายเศษเหลก็ 
 
 และไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม หรอืแสดงความคิดเห็นเพิ	มเติมอีก  

  ประธานฯ จึงขออนญุาตปิดประชมุ และขอบคณุผูถื้อหุน้และผูแ้ทนที	สละเวลามารว่มประชมุในครั)งนี )   
 
ปิดประชุมเวลา 11.40 น. 
 
                                 
                                         ลงชื	อ ………………………….…………….. ประธานที	ประชมุ                                                     
                                                       (ดร.ไนยวน ชิ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ  

 

   ลงชื	อ ……………………………….……….. ผูบ้นัทกึการประชมุ                                                     
                                          (นางสาวกญัชลกิา แสงปรญิญา) 


